

7. fundur

Kaplakrikahópurinn 23. október 2018

Fundurinn fór fram í Bæjarráðssal

Mættir: Sveinn Reynisson formaður, Skarphéðinn Orri Björnsson sem tengist fundinum símleiðis, Ásmundur Ingvarsson, Viðar Halldórsson og Valdimar Svavarsson

Starfsmenn: Geir Bjarnason, Sigríður Kristinsdóttir og Helga Stefánsdóttir

Fjarverandi: Rósa Steingrímsdóttir

Gestur:

1. Staðfest fundargerð síðasta fundar frá 9. október.
2. Verðmat húsanna. Viðar fór yfir byggingarsögu mannvirkja á Kaplakrika og sagði frá hlutdeildum FH og Hafnarfjarðarbæjar í mannvirkjagerðinni. Ríkissjóður tók þátt í byggingarkostnaði til um 1988 en fyrir liggur að eignarhlutur og framlag ríkisins varð að eignarhlut íþróttafélaga. Skýrsla Strendings frá 2002 tekur ekki á öllum útisvæðum. Tillaga sem er þá að mestu byggð á skýrslu Strendings á því hvernig eignahluti hvors aðila sé, lögð fram á útisvæðum Kaplakrika.
3. Lagðar fram nýir útreikningar vegna knatthúsanna og parketshússins. Rætt um afskriftir, áhorfendapalla og ófyrirséðan kostnað en varðandi aðrar stærðir eru fundarmenn sammála um.
4. Aðilar vinna tillögu að samkomulagi milli funda.
5. Byggingaleyfi Skessunar lagt fram sem gefið var út 17. október. Jarðvinna er hafin. Verkefnið er aðeins á eftir áætlun en FH stefnir að því vinna upp tafirnar og mun FH leggja fram uppfærða tímaáætlun, stöðu og verkframvindu á næsta fundi.

Næsti fundur verður þriðjudaginn 30. október kl. 11.00 í Bæjarráðssal.

Valdimar S.
Sveinn Reynisson
Viðar Halldórsson
Orri Björnsson

Geir Bjarnason ritari